

ป็อิัจญ์เราะฮ์ศักราช
กัับหลายเหตุการ์ณ์และร็ือองราว

[ไทย – Thai – تايلاندي]

อบุ อับดิลลาฮ์ อัซ-ซะฮะบ็ีย์

แปลโดย : ซุกร็ีย์นุร จงรักศัักดี

ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน

ที่มา : เว็บ saaid.net

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ التاريخ الهجري أحداث ومناسبات ﴾

« باللغة التايلاندية »

أبو عبدالله الذهبي

ترجمة: شكري نور

مراجعة: صافي عثمان

المصدر: موقع صيد الفوائد saaid.net

2011 - 1432

IslamHouse.com

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ปราณียิ่งเสมอ

ปีอิญญะเราะฮ์ศักราช กับหลายเหตุการณ์และเรื่องราว

พี่น้องที่มีเกียรติครับ ... เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อิสลามนั้นมีหลายเรื่องจริงๆ และล้วนแล้วแต่มีความระทึกใจชวนให้ติดตาม ซึ่งข้าพเจ้าเกือบที่จะพินธงดได้เลยว่าชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ทราบเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้อย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นวันเวลาหรือยุคสมัยที่เกิดขึ้น ฉะนั้น สิ่งที่พี่น้องขอมานี้จึงเป็นงานเขียนที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เยาวชนมุสลิมมีความผูกพันกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามตลอดทั้งปี แทนที่พวกเขาเพียงแต่ผูกพันกับเหตุการณ์ไร้สาระซึ่งบางที่อาจก่อโทษเสียด้วยซ้ำไป

และ...ก่อนที่จะเริ่มเรื่อง ผมขอพูดอย่างคร่าวๆ
เกี่ยวกับ:

การริเริ่มใช้ปีศาจเรอะสุศักราช

ปีศาจเรอะสุศักราช เริ่มกำหนดใช้ในปีศาจเรอะสุที่สิบ
หก บ้างก็บอกว่าปีที่สิบเจ็ด ในสมัยเคาะลีฟะฮ์อุมัรฺ บิน อัล-
ค็อฎฏอบ เรอะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ

อัล-บุคอรีย์ได้บันทึกคำรายงานของสะฮุล์ บิน สะอัด ว่า
“พวกเขาไม่ได้หนีจากการเริ่มเป็นศาสนทูตของท่านนบี -
คืออัลลัลลอฮฺ อะลียฺ วะสลัลัม- หรือ การเสียชีวิตของท่าน แต่
พวกเขานับจากการเริ่มมาอยู่ที่เมืองมะดีนะฮฺของท่าน” (คู
ฟัตหุลบารีย์ 7/314)

อัล-สุฮัยลีย์ ได้กล่าวในหนังสือ อับ-เราะฎฺ อัล-อุนุฟ เล่มที่
4 หน้า 255 อย่างน่าสนใจว่า มีเศาะหาบะฮ์หลายคนเริ่มต้นนับ
ปีศาจเรอะสุจากวันที่ปรากฏในคำดำรัสของอัลลลอฮฺที่ว่า

﴿ لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة:

[108

ความว่า “แน่นอน มัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปยืนละหมาดในนั้น” (อัด-เตาบัต : 108)

เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า คำว่าวันแรกในอายะฮ์ดังกล่าวมิใช่วันแรกโดยทั่วไป แต่มันแสดงว่ามีประโยคอื่นแฝงอยู่ กล่าวคือ วันแรกที่อิสลามเริ่มโดดเด่นได้รับการยอมรับ ท่านนบีสามารถกราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าของอย่างเสรี และเริ่มแรกที่มีการสร้างมัสยิด เหล่าเศาะหาบะฮ์คนอื่นๆ จึงเห็นพ้องต้องกันในอันที่จะเลือกเริ่มนับต้นปีฮิจญ์เราะฮ์สุกับวันดังกล่าว

มีบางคนให้ความเห็นเกี่ยวกับการนำเอาเหตุการณ์ฮิจญ์เราะฮ์สุมาเป็นปีศักราชของชาวมุสลิมว่า “มีสี่เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของท่านนบีที่สามารถจะใช้โอกาสเรียกเป็นปีศักราชของชาวมุสลิมได้ คือ การกำเนิด การเริ่มต้นเป็นศาสน

หุต การอิัจญ์เราะฮฺ(อพยพ) และการเสียชีวิต แต่การอิัจญ์เราะฮฺหรือการอพยพสู่มะดีนะฮฺเป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาเห็นสมควรใช้เป็นโอกาสนับปีศักราชมากที่สุด เพราะการกำเนิดและการเริ่มเป็นศาสนทูตนั้น ทุกคนต่างจดจำกันหมดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อปีใด ส่วนการที่จะเลือกใช้อุ้โอกาสเสียชีวิตนั้น พวกเขาต่างเห็นไม่สมควร เพราะเห็นว่าจะทำให้ชาวมุสลิมต้องโศกเศร้าเสอมพยายามเมื่อเอ่ยถึง จึงเหลือเพียงการอิัจญ์เราะฮฺเท่านั้นที่เป็นตัวเลือกเพียงแต่ว่าที่ต้องเลื่อนจากเดือนเราะบิอูลเอาวัลไปยังเดือนมุหฺรริรอมนั้นก็เป็นเพราะว่า การตั้งใจจะอพยพนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่เดือนมุหฺรริรอมแล้ว เพราะการ"บัยอะฮฺ" (การให้สัตยาบานต่อท่านนบี) เกิดขึ้นในเดือนชุลอิัจญะฮฺ ซึ่งถือว่ามันคือบทนำของการอิัจญ์เราะฮฺ และจันทร์เสี้ยวครั้งแรกที่ผุดขึ้นในท้องฟ้าหลังเหตุการณ์ "บัยอะฮฺ"และการตั้งใจจะอิัจญ์เราะฮฺในวันนั้น ก็คือจันทร์เสี้ยวของเดือนมุหฺรริรอมนั่นเอง จึงเหมาะที่จะใช้เป็น

จุดเริ่มต้น และนี่คือเหตุผลที่มีน้ำหนักมากที่สุดว่าทำไมจึงต้อง
เริ่มนับปีศักราชจากเดือนมูฮัรริอม...

มีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เคาะลีฟะฮ์อุมัยรฺเริ่ม
ประกาศใช้ปีฮิจญ์เราะฮ์หลายประการด้วยกัน ดังที่อิบนุหะญูร
เราะหิมะฮ์ฮุสลุส ได้กล่าวไว้ในหนังสือฟิตหุลบารีย์ เล่มที่ 7 หน้า
315 ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

- บันทึกรของอบู นุอัยมฺ อัล-ฟฎัล บิน ดุกัยนุ ในหนังสือ
ประวัติศาสตร์ของท่านและจากสายรายงานของอัล-หากิมที่อ้าง
จากอัล-ชะอูบีย์ ระบุว่า อบู มุซา ได้ส่งสาสน์มายังท่านอุมัรฺว่ามี
สาสน์จากท่านหลายฉบับที่ส่งมาถึงเราโดยไม่กำกับวันที่ ท่าน
อุมัรฺ จึงเรียกคนเข้าประชุม บางคนเสนอว่าให้นับปีจากการเริ่ม
เป็นศาสนทูต บางคนเสนอว่าให้นับปีจากการฮิจญ์เราะฮ์ฮุมาฮ์ยัง
มะดีนะฮ์ ท่านอุมัรฺเลยกล่าวว่า การฮิจญ์เราะฮ์ฮุเป็นกรแยกแยะ
ระหว่างสัจธรรมกับความเท็จ ดังนั้น พวกท่านจงใช้เป็นเกณฑ์
นับวันที่เกิด ซึ่งเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อปีที่สิบเจ็ด ครั้นเมื่อทุกคนต่าง

เห็นชอบก็มีบางคนเสนอว่าขอให้เริ่มนับจากเดือนเราะมะฎอน แต่ท่านอุมัรกล่าวว่า ไม่ จงเริ่มจากเดือนมุหัรริอม เพราะเป็นเดือนที่ประชาชนเสร็จสิ้นภาระกิจการทำหัจญ์ ทุกคนจึงยอมรับ และเห็นชอบ

- บันทึกของอิหม่ามอะหมัด และ อับู อับูบะฮ์ ในหนังสืออัล-อะวาอิล และอัล-บุคอรีย์ในหนังสืออัล-อะดบ์ และอัล-หากิมจากสายรายงานของมัยมูน บิน มิสฺรอน ระบุว่า มีการนำไปสัญญาชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนชะอฺบาน มาฟ้องร้องต่อท่านอุมัร ท่านเลยถามว่า เดือนชะอฺบานปีไหน? ปีที่ผ่านมา หรือปีนี้ หรือ ปีหน้า? พวกท่านลองกำหนดอะไรสักอย่างให้พวกเขาได้รู้ถึงวาระครบกำหนดต้องชำระหนี้ บางคนเลยเห็นว่าควรที่จะกำหนดวันที่ตามชาวเปอร์เซียที่ยึดเอาการเริ่มขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์เป็นหลัก โดยเมื่อกษัตริย์คนใดสิ้นพระชนม์ก็ยึดเอาการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์คนใหม่มาแทน แต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบ มีบางคนเสนอว่าให้เอาวันที่

ของพวกโรมันที่เริ่มจากสมัยกษัตริย์อเล็กซานเดรียมหาราชา มาใช้ แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย มีบางคนเสนอว่า ให้ยึดการกำเนิดของท่านเราะสุลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม มา กำหนดเป็นวันที่ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเสนอให้ยึดการเริ่มเป็นศาสนทูต ท่านอะลีษ บิน อบี ฏอลิบ และคนอื่นๆ ได้เสนอให้ยึดเอาการฮิจญ์เราะฮฺจากมักกะฮฺมายังมะดีนะฮฺ เพราะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับทุกคนและสำคัญว่าการกำเนิดและการเริ่มต้นเป็นศาสนทูต ท่านอุมัรฺและบรรดาเศาะหาบะฮฺจึงเห็นชอบ ท่านอุมัรฺเลยสั่งให้กำหนดวันที่จากการฮิจญ์เราะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ซึ่งพวกเขาได้เริ่มต้นนับปีฮิจญ์เราะฮฺจากเดือนมุหัรَّرอมของปีนั้น

- อิบน์ อบี ค็อยซะมะฮฺ ได้รายงานอ้างจาก อิบน์ ลีรียน ว่า มีชายคนหนึ่งจากเมืองยะมัน (เยเมน) ได้มาบอกว่า “ที่เมืองเยเมนฉันเห็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเรียกว่า “วันที่” โดยเขียนว่าเมื่อปีนั้นๆ เดือนนั้นๆ ท่านอุมัรฺกล่าวว่า ดีนี่ พวกท่านจงเขียนวันที่

ด้วยเถอะ ครั้นเมื่อประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ บางกลุ่มเสนอว่าให้ นับวันที่จากการกำเนิดของท่านนบี อีกคนเสนอว่าให้ใช้การเริ่ม เป็นศาสนทูต อีกคนเสนอว่าให้นับจากตอนที่ท่านอพยพออกจากมักกะฮฺ บ้างก็บอกว่าให้เริ่มจากวันที่ท่านเสียชีวิต อุมัรได้ กล่าวว่่า จงเริ่มนับจากวันที่ท่านอพยพออกจากมักกะฮฺไปยังมะดีนะฮฺ จากนั้นท่านก็ถามว่า เราจะเริ่มนับจากเดือนไหนดี? บางกลุ่มบอกว่า เดือนเราะฎีบ บางคนบอกว่า เดือนเราะมะฎอน แล้วท่านอุษมานก็บอกว่าขอให้เริ่มนับจากเดือนมุหรร็อม เพราะมันเป็นเดือนหะรอม เป็นต้นปี และเป็นเดือนแห่งการเสร็จสิ้น จากภารกิจหัจญ์ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่สิบเจ็ด บ้างก็ว่าปีที่สิบหก ในเดือนเราะบีอูลเอาวัล

- อัล-หากิม ได้บันทึกในหนังสืออัล-มุสตัดร็อก เล่มที่ 3 หน้า 14 จากรายงานของสะอีด บิน อัล-มุสัยับบ ว่า ท่านอุมัรได้ เรียกคนมาประชุมแล้วถามถึงวันแรกที่สมควรกำหนดยึดใช้เป็น วันเริ่มต้นปีของชาวมุสลิม ท่านอะลียฺ จึงเสนอว่า ให้นับจาก

วันที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ คือลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลิม อพยพละ
ทิ้งดินแดนซีริก แล้วท่านอุมัรก็ทำตาม

จากหลักฐานอ้างอิงเหล่านี้ เราจึงสรุปได้ว่าผู้ที่เสนอให้
เริ่มนับจากเดือนมุหัรริมนั้น คือ ท่านอุมัร ท่านอุษมาน และ
ท่านอะลี เราะฎียัลลอฮฺ อันฮุม ส่วนผู้ที่เสนอให้นับปีจาก
เหตุการณ์ฮิจญ์เราะฮฺคือ ท่านอะลี เราะฎียัลลอฮฺ อันฮฺ

ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการริเริ่มใช้ปี
ฮิจญ์เราะฮฺศักราชได้จากหนังสือ ตารีค อัฏ-ฏะบะบะรียะ เล่มที่ 4
หน้า 38, หนังสือ อัล-บิดายะฮฺ วะ อัน-นิฮายะฮฺ เล่มที่ 3 หน้า
206, หนังสือ อัล-อิดุลาน บิต เตาบีกุ ลิมัน ชัมมัด ตารีค ของ
อัล-สะคอบีเย หน้า 78 และหนังสือ อัช-ชะมารีค ฟี อิลมิ อัต-ตา
รีค ของ อัล-สุญญีย

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่หนึ่งแห่งอิจญ์เราะฮะฮ์ศักราช

ก่อนอื่น ขอกล่าวถึงสิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ จะขอ
บอกเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในต้นปีที่สืบสืบนับตั้งแต่การ
เป็นศาสนทูตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮุ วะสัลลัม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมูฮัรริอมและเดือนเศาะฟัร เพราะ
สองเดือนนี้อยู่ในปีแรกแห่งอิจญ์เราะฮะฮ์ศักราช หากเรายึดถือ
ตามหลักฐานที่ปรากฏ เพราะเราได้กล่าวมาแล้วในบทนำว่า
เหล่าเศาะหาบะฮ์ต่างเห็นชอบให้กำหนดนับวันที่จากการอิจญ์
เราะฮ์ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮุ วะสัลลัม จากมักกะฮ์
มายังมะดีนะฮ์ แต่พวกเขาเลื่อนวันเริ่มต้นให้เข้าไปจนถึงเดือนมู
หัรริอมเพราะเห็นว่าเป็นต้นปีและเป็นเดือนที่ผู้คนเสร็จสิ้น
ภารกิจการทำหัจญ์ ดังนั้น เดือนมูหัรริอมและเดือนเศาะฟัรจึง
อยู่ในปีแรกตามนัยนี้

อีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ผมอยากจะกล่าวถึงเหตุการณ์ในรูป
ตารางเพื่อให้ใช้ประโยชน์ง่าย แต่ดูเหมือนว่า ระบบที่ใช้ไม่เอื้อ
ให้เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลในรูปตาราง ดังนั้น ผมจึงจะกล่าวถึง
เหตุการณ์โดยระบุสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวันเดือนปีเท่าที่สามารถจะทำ
ได้ จากนั้นผู้ที่ต้องการพิมพ์ไปใช้ก็สามารถจะคัดลอกไปวางที่
โปรแกรมเวิร์ดและ ณ ที่นั้น เขาสามารถจะสร้างตารางและป้อน
ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดายตามใจชอบ...ยามเมื่อต้องการ
จะเล่าเหตุการณ์ให้ลูกหลานหรือเพื่อนๆ เขาก็สามารถจัดทำ
เป็นบทๆ และเพิ่มเติมข้อมูลได้ตามที่ต้องการ เพราะเขาจะ
ทราบดีว่าเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นเมื่อปีนั้นๆ เดือนนั้นๆ เป็นต้น
โดยข้อมูลที่ต้องป้อนใส่ตารางนั้นได้แก่ วัน เดือน ปี เหตุการณ์
และหมายเหตุ โดยในช่องวัน เดือน ปี และ เหตุการณ์นั้น ให้เขา
ลงข้อมูลวันเดือนปีและเหตุการณ์ที่ผมกำลังจะบอก ส่วนในช่อง
หมายเหตุนั้น ก็ให้เขาลงหมายเหตุอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเขียน

เช่น ความเห็นต่างเกี่ยวกับวันที่เกิดเหตุ การเกิดหรือเสียชีวิต
ของใครบางคน เพื่อเพิ่มความกระจ่างมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ปีที่หนึ่งแห่งอิญูเราะฮ์ศักราช

เรามาเริ่มต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีแรกแห่งอิญูเราะฮ์
ศักราช ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกับเดือนหะรอมของพระองค์
อัลลอฮ์กันดีกว่า...

เดือนมูหรร็อม : หนังสือประวัติศาสตร์และสี่เราะฮ์
เล่มต่างๆ ไม่ได้ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้อย่างเจาะจง
แต่เราพอจะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้คือ
การอพยพของบรรดาคนมุอ์มินผู้ศรัทธาจากมักกะฮ์มายังมะดี
นะห์อย่างลับๆ เพื่อพาหนีศาสนาของพวกเขา

เดือนเศาะฟัร : ในเดือนเศาะฟัร โดยเฉพาะในวัน
พฤหัสบดีที่สิบเจ็ด เดือนเศาะฟัร ปีที่สิบสี่แห่งการเป็นศาสนทูต
ของท่านนบี กล่าวคือ ประมาณสองเดือนเศษๆ หลังจาก

เหตุการณ์ “บัยอะฮฺ อัล-อะเกาะะบะฮฺ ครั้งที่สอง” เพราะเหตุการ์ณบัยอะฮฺครั้งนั้นเกิดขึ้นในเดือนซุลหิจญะฮฺ ปีที่สิบสามแห่งการเป็นศาสนทูต เหล่าผู้นำกูรอฮฺได้จัดประชุมใหญ่ที่ ดารอัน-นัควะฮฺ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการที่ส่งผลในการที่จะกำจัดท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม และในวันเดือนเดียวกันนั้น ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ได้รับอนุญาตให้อพยพไปยังเมืองยัษริบ (มะดีนะฮฺ)

เดือนเราะบิอูลเอาวัล : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนเราะบิอูลเอาวัลนั้น คือ การมาถึงมะดีนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ในวันจันทร์ที่สิบสอง เราะบิอูลเอาวัล ปีที่สิบสี่แห่งการเป็นศาสนทูต ซึ่งเป็นปีแรกแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช การเข้าพักที่หมู่บ้านกูบะฮ์กับตระกูลบะนีอัมรฺ บินเอาฟุ ฏ บ้านของกัลซุม บิน อัล-ฮัดมฺ เป็นเวลาสิบสี่วัน ซึ่ง ณ ที่นี้ ท่านได้ก่อสร้างมัสยิดกูบะฮ์ นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่สี่สิบหกของเดือนเดียวกัน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ได้

เดินทางเข้าเมืองมะดีนะฮ์ภายหลังจากละหมาดวันศุกร์ ณ หมู่บ้านตระกูลสลิม บิน เอาฟ

เดือนเราะบิอฺษะฮานี ญุมาดุลเอาวัล ญุมาดุษะฮานี และเราะญับ : ในเดือนเหล่านี้ นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ไม่ได้ระบุเจาะจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่เราพอจะประมาณได้ว่า เรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนการจัดคู่อีฟนิ่งและการสร้างมัสยิดนั้นได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนเหล่านี้ นั่นคือ การเข้าพักของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮุ วะสัลลัม ณ บ้านของอุมู อัยยูบ อัล-อันศอรียฺ การล้มป่วยของเศาะหาบะฮ์บางท่าน เช่น อุมูบักรฺ และ บิลาลเราะฎิยัลลอฮุ อันฮุม่า การเตรียมสร้างมัสยิดนบี และการเข้ารับอิสลามของอับดุลลอฮฺ บิน สะลาม เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ

เดือนชะฮะฮฺบาน : ในเดือนนี้ บันทึกทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ต่างเห็นตรงกันว่ามีการจัดคู่อีฟนิ่งเกิดขึ้นในปีแรกแห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราช แต่เห็นต่างกันหากเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากการ

สร้างมัสยิดมะดีนะฮ์หรือในระหว่างการก่อสร้างมัสยิด โดยอิบนุ
อับดุลบารุ ระบุว่าเกิดขึ้นหลังจากฮิจญ์เราะฮ์ได้ห้าเดือน
หมายถึงว่าเกิดขึ้นในเดือนชะอฺบาน และมีรายงานหลายสาย
ระบุการจัดคูฟีน้องได้กระทำในมัสยิด ซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าการ
จัดคูฟีน้องเกิดขึ้นหลังจากสร้างมัสยิดเสร็จ หรือในระหว่างการ
สร้างมัสยิด โดยการสร้างมัสยิดนั้น ใช้เวลาทั้งหมดสิบสองวัน
เช่นเดียวกับการอะซานมีบัญชาให้ริเริ่มในเดือนนี้เช่นกัน ส่วน
ในเรื่องสนธิสัญญากับชาวยิว นั้น หนังสือประวัติศาสตร์เล่ม
ต่างๆ ระบุว่าเกิดขึ้นก่อนสงครามบัตรูและก่อนการส่งกองกำลัง
เฉพาะกิจ (สะรียะฮ์) ครั้งแรก ซึ่งเราทราบกันดีว่าการส่งกอง
กำลังเฉพาะกิจของท่านหัมซะฮ์นั้นเกิดขึ้นในเดือนเราะมะฎอน
ปีที่หนึ่งแห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราช หมายถึง เกิดก่อนสงครามบัตรู
หกวัน เรื่องนี้จึงชี้ให้เห็นชัดว่าการทำสนธิสัญญาดังกล่าวนั้น
ต้องเกิดขึ้นในเดือนชะอฺบานปีที่หนึ่งแน่ๆ เช่นกัน

เดือนเราะมะฎอน : ในเดือนเราะมะฎอนของปีนี้นั้น
เรื่องแรกที่เกิดขึ้นก็คือการส่งกองกำลังเฉพาะกิจของท่านหัม
ซะฮุ บิน อับดุลมุฏฏาะลิบ ไปลาดตระเวนบริเวณเมืองสัย
ฟุลบะหฺรฺ

เดือนเซาวาล : เรื่องที่เกิดในเดือนนี้ มี การกำเนิดของ
อับดุลลอฮฺ บิน อีซ-ซุบัยรฺ เราะวะฎียัลลอฮฺ อันฮฺ และการเสียชีวิต
ของกัลซุม บิน อัล-ฮัดมฺ เจ้าบ้านที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ
วะสัลลิม พักอาศัย ตอนมาถึงที่กูบะฮฺ และเดือนนี้ ยังเป็นเดือน
ที่อัลฮัด บิน ซิรอเราะฮฺ เสียชีวิตอีกเช่นกัน

เดือนซุลเกาะตะฮฺและเดือนซุลฮิจญะฮฺ : หนังสือ
ประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุให้เราทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือน
ซุลเกาะตะฮฺและเดือนซุลฮิจญะฮฺ ดังนั้น เราขอหยุดตรงนี้ก่อน...
พระองค์อัลลอฮฺเท่านั้นที่ทรงรู้ดีที่สุด ขอขอบคุณอัลลอฮฺ พระผู้
อภิบาลแห่งสากลโลก วัลหัมดุลิลลาฮิ ร็อบบิล อาละมีน

ปีที่สองแห่งอิจญ์เราะฮ์ศักราช

เดือนมุหรรรอม : หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ระบุเรื่องราวเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนมุหรรรอมให้กับเรา

เดือนเศาะฟัร : ส่วนเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนเศาะฟัรนั้น มีการออกสงครามครั้งแรกของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮุ วะสัลลัม นั่นคือ สงครามอัล-อับวาห์ (วัดดาน) และเดือนนี้ยังมีการส่งกองกำลังเฉพาะกิจของอูบัยดะฮ์ บิน อัล-หาริษ ไปยังเมืองรอบิฆะ และเป็นเดือนที่ท่านอะลีญ์เราะฮ์ญัลลอฮุ อันฮุ แต่งงานกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บุตรีของท่านเราะฮ์สุลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮุ วะสัลลัม

เดือนเราะฮ์บิอูลเอาวัล : เกิดสงครามบุนาฎ ซึ่งอยู่ทางด้านเมืองริฎวา และเกิดสงครามสิฟวาน (สงครามบัตร์น้อย หรือ บทนำแห่งบัตร์)

เดือนญมาตัลอูลา : อัน-นุมาน บิน บะซีรุ
เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นบุตรของชาวอันศอรุ
คนแรกที่เกิดในยุคอิสลาม

เดือนญมาตัลอาคิเราะฮุ : เกิดสงครามอัล-อะซี
เราะฮุ

เดือนเราะฎิบ : ท้ายเดือนเราะฎิบ มีการส่งกองกำลัง
เฉพาะกิจไปยังนัคละฮุ นำโดยอับดุลลอฮุ บิน ญะหุซิม

เดือนชะอฺบาน : กลางเดือนชะอฺบาน มีการสับเปลี่ยน
กิบลัต จากบัยตุลมักดิสมาเป็นมัสยิดอัลหะรออม หลังจากที
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮุ วะสัลลัม ได้ละหมาดหันหน้าไป
ทางบัยตุลมักดิสเป็นเวลาร่วมสิบหกหรือสิบเจ็ดเดือน

ปีนี้ ยังเป็นปีที่ชาวมุสลิมได้รับคำสั่งในเริ่มการศ็อลอด
แต่มีความเห็นต่างว่ามีคำสั่งลงมาในเดือนใด บ้างระบุว่า เป็น
เดือนเดียวกับที่สับเปลี่ยนกิบลัต นั้นหมายถึง เดือนชะอฺบาน
นั่นเอง

เดือนเราะมะฎอน : ในวันที่สี่สิบเจ็ด เดือนเราะมะฎอน เกิดสงครามบัตร์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งวีรบุรุษมุสลิมผู้เสียชีวิตเพื่อศาสนา มี อุมัยรฺ บิน อบี วักกอศฺ, อุบัยดฺ บิน อัล-หาริษฺ บิน अबดุลมุฏฏาะลิบ, อากิล บิน อะบิล บุ๊กัยรฺ, มิฮฺญะอฺ บิน ศอลิหฺ บ่าวของอุมัรฺ ซึ่งเป็นชะฮีดคนแรกในสงครามนี้, ค็อฟวาน บิน บัยฏอธฺ, สะอัดฺ บิน ค็อยชะมะฮฺ, มุบّชชีรฺ บิน अबดุลมุณชีรฺ, หาริษะฮฺ บิน สุรอเกาะฮฺ, เอาซฺ และ มุเอาวิซฺ บุตรของอัฟรอธฺ, อุมัยรฺ บิน อัล-หัมมาม, รอฟีอฺ บิน อัล-มุอัลลา และยะฮีดี บิน อัล-หาริษฺ บิน ฟุสฮุม ซึ่งทั้งหมดเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ ขอความปรานีของอัลลอฮฺจงมีแก่พวกเขา และเดือนนี้ ยังเป็นเดือนที่ท่านหญิงรูก็อยยะฮฺ บุตรีของท่านเราะสุลุลลอฮฺ ค็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ภรรยาของท่านอูษมาน บิน อัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ได้เสียชีวิตลง

ในวันที่สี่สิบห้า ของเดือนนี้ หลังจากที่ท่านนบี ค็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ได้กลับจากบัตร์ มีการส่งกอง

กำลังเฉพาะกิจไปพิชิตอัศมาธ บินตุ มัรวาน หญิงผู้รั้งคราญ
ท่านเราะสะสุลุลลอฮฺ คีอลลัลลอฮฺ อะลียฮฺ วะสัลลัม นางใส่ร้ายต่อ
อิสลามและร้ายกลอนยุยงให้ฆ่าท่านเราะสะสุลุลลอฮฺ คีอลลัลลอฮฺ
อะลียฮฺ วะสัลลัม

เดือนเซาวาล : เกิดสงครามบะบี สุลัยมฺที่อัล-กูตุร
เกิดการส่งกองกำลังสาละม บิน อุมัยรฺ เพื่อพิชิตอบี อะฟัก ในวัน
เสาร์กลางเดือนนี้ เกิดสงครามบะนี ก็อยนุกอฮฺ และเดือนนี้ยัง
เกิดการวางแผนเพื่อลอบฆ่าท่านเราะสะสุลุลลอฮฺ คีอลลัลลอฮฺ อะ
ลียฮฺ วะสัลลัม โดยอุมัยรฺ บิน วะฮับ และ คีอฟวาน บิน อุมัยยะฮฺ

เดือนซุลเกาะตะฮฺ : หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ระบุว่า
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

เดือนซุลฮิจญะฮฺ : ในเดือนซุลฮิจญะฮฺนี้ มีหลาย
เหตุการณ์ได้แก่ การเกิดสงครามอัศ-สะวีกในวันที่ห้า ในเดือนนี้
ท่านอุษมาน บิน มัซอูน ได้เสียชีวิตลง ท่านคือผู้ที่ถูกท่านนบี
ห้ามมิให้อยู่แบบสันโดษโดยไม่แต่งงาน ท่านเป็นผู้ร่วมสงคราม

บัดรูกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ คือลัลลลอฮฺ อะลียฺ วะสลัลัม
หนังสือประวัติศาสตร์ยังระบุอีกว่า ท่านอะลียฺ เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮฺ เริ่มอยู่กับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺในเดือนนี้ ซึ่งเราได้กล่าว
มาแล้วว่า ท่านอะลียฺนั้นได้แต่งงานกับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺใน
เดือนเศาะฟัรของปีนี้ บันทึกลี้ดู่จะขัดแย้งกันกับที่ได้บอกมา
นอกจากว่าเราจะตีความแบบแยกแยะว่าการแต่งงานคือการจัด
พิธี ส่วนการบิનાห์คือการเข้าร่วมหลับนอน หนังสือ
ประวัติศาสตร์ไม่ระบุเหตุการณ์อื่นๆ อีก เราจึงขอจบเรื่องราว
เหตุการณ์ในปีนี้อย่างแค่นี้ก่อน

ปีที่สามแห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราช

เดือนมูฮัรริอม : กลางเดือนมูฮัรริอมเกิดสงคราม
ก็อรุกะเราะฮฺ อัล-กะดัร กับพวกบะนี สุลัยม บะนี เฆาะฎเฆาะ
ฟาน และเผ่าอื่นๆ บางเผ่า

เดือนเศาะฟัร : หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ระบุ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เดือนเราะบิอูลเอาวัล : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ การออกทำสงคราม ซี อะมัร ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสอง

ในเดือนนี้ ท่านอุษมาน บินอัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ได้แต่งงานกับอุมมุ กัลซุม บุตรีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ในเดือนนี้ยังมีการฆ่ากะอับ อัล-อัซรอฟ หลังจากที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ได้มีคำสั่งให้ประหารชีวิต หลังจากที่เขาได้พยายามเผยแพร่บทกวีที่มีเนื้อหาดูหมิ่นสตรีมุสลิม โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสี่

เดือนเราะบิอูษษานีย : หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ระบุว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ

เดือนญุมาดัลอุลา : เกิดสงครามบุหะรอน หรือ เมืองย่อยของเขตบุหะรอน

เดือนญมาตลอาคิเราะฮฺ : มีการส่งกองกำลังเฉพาะกิจอัล-เกาะเราะอะฮฺ และในเดือนนี้ ท่านหญิงอุมมุคัลซุม เริ่มอยู่กินกับท่านอูษมาน บิน อัฟฟาน หลังจากที่แต่งงานกันในเดือนเราะบีอุลเอาวัลที่ผ่านมา

เดือนเราะอ์บ์และชะอฺบาน : หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ระบุว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

เดือนเราะมะฎอน : ประมาณคืนที่สิบสี่หรือสิบห้าของเดือนเราะมะฎอน ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ เราะฮิยัลลอฮูฮินฮฺ บุตรีท่านเราะฮ์มุลลอฮฺ ค็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสลัลม ได้ให้กำเนิด อัล-หะสัน เราะฮิยัลลอฮฺ อันฮฺ

เดือนเซาวาล : วันเสาร์ที่สิบสี่หรือสิบห้า เกิดสงครามอุหุด ผู้เสียชีวิตเป็นชะฮีดในสงครามนี้มี หัมชะฮฺ บินอับดุลมุฏฏะาะลิบ, อับดุลลอฮฺ บิน ญะหฺชิน, ชัมมาส บิน อูษมาน, มุศอับ บิน ชุบัยร, สะอ์ด บิน เราะะบีอฺ, อับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ บิน อัล-ญะมุหฺ, อัมรฺ บิน อัล-ญะมุหฺ, หันเซาะละฮฺ บิน อบี อามิร, อัมรฺ

บิน มุอาซ, มาลิก บิน สีนาน พ่อของอบู สะอีด อัล-คุดรีรีย์ และอะนัส บิน อัล-นะฎ็อรุ นอกจากนี้ ในสงครามครั้งนี้ อัล-ยะมาน พ่อของหุซัยฟะฮ์ เราะวะฎ็ีย์ลลอฮ์ อันฮุมมา ก็ถูกฆ่า เช่นเดียวกัน คนที่ฆ่าเป็นชาวมุสลิมแต่ฆ่าเพราะไม่รู้จักท่าน

วันที่สิบหก เกิดสงครามหัมรอฮ์ อัลอะฮ์ด

เดือนซุลเกาะตะฮ์ ซุลฮิจญะฮ์ : หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ระบุว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ เราจึงขอจบหน้าที่นี่เพียงเท่านี้

ปีที่สี่แห่งฮิจญ์เราะฮ์ศักราช

เดือนมุหรรรอม : วันแรกของเดือน มีการส่งกองกำลังเฉพาะกิจของอบู สะละมะฮ์ไปปราบชาวเบดูอินอาหรับบางกลุ่มที่ฉวยโอกาสเข้ามาบุกปล้นเมืองมะดีนะฮ์เมื่อทราบว่าชาวมุสลิมแพ้สงครามอุฮุด

วันที่ห้า มีการกองกำลังเฉพาะกิจอัปดุลลอฮฺ บิน อุ
นัยสุเพื่อไปสังหารคอลิด บิน สุฟยาน บิน ญุบัยหฺ อัล-สุซะลีย์ ที่
บริเวณนัคละฮฺ หรือ อุเราะนะฮฺ ในเขตอะรอฟาต เพราะคอลิด
ระดมคนอื่นให้เข้าร่วมสงครามกับชาวมุสลิมที่มะดีนะฮฺ

เดือนเศาะฟัร : มีการส่งกองกำลังเฉพาะกิจอิร-
เราะญีฮฺ โดยในครั้งนี้ มัรซัด บิน อบี มัรซัด, อาศิม บิน ซาบิต
บิน อบี อัล-อักละฮฺ และคอลิด บิน อบี อัล-นุกัยรฺ ได้เสียชีวิต
เป็นชะฮีด นอกจากนี้ ยังมีการส่งกองกำลังเฉพาะกิจ บิฮ์รฺ มะอฺ
นะฮฺ ซึ่งมีเศาะหาบะฮฺเสียชีวิตเป็นชะฮีดถึงเจ็ดสิบคน
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุม พวกเขารู้จักกันในนามพวก “กูรอรอ์” (นัก
อ่านอัลกุรอาน) พวกเขาทำงานหาไม้ฟืนในตอนกลางวัน ยืน
ละหมาดในตอนกลางคืน และนำรายได้จากการขายไม้ฟืนมา
เลี้ยงดูพวก “อะฮฺลุศศุฟพะฮฺ” ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้ มี อัล-
มุหนิรฺ บิน อัมรฺ อัลอันศอรีย์, อัล-หาวิชฺ บิน อัศ-ศิมมะฮฺ, ھرړوړم
บิน มิลหาน คนของบะนี อะดียฺ บิน อัน-นัจญารฺ, อุรวะฮฺ บิน อัล

มาร์ค บิน อัล-คีอลตุ, นาฟิอุ บิน บุดัยลุ บิน วัรกอห์ อัล-คุซาอีย์,
อามิรุ บิน ฟุฮัยเราะฮุ ป่าวของออบูบักรุ อัล-ศิดดีก และอัล-หะกัม
บิน กีสาน

ในวันที่เกิดการปะทะที่อัลเราะฎีฮฺนี้ คุบัยบุ บิน อะดียฺ
และซัยดุ บิน ฮัด-ดิษนะฮุ เราะฮะฎียัลลอฮุ อันฮุม่า ได้ถูกพวกมุช
ริกีนจับเป็นเชลย แล้วขายให้แก่ชาวเมืองมักกะฮุ แล้วพวกเขา
สังหารทั้งสองอย่างเลือดเย็นในปีที่ห้า เรื่องนี้ขอกล่าวในตอน
ต่อไป

เดือนเราะฮะบีอุลเอาวัล : เกิดสงครามมะนะนี อัน-นะฎีรุ

เดือนเราะฮะบีอุษานีฮฺ : หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ระบุ
ว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ

เดือนญุมาดัลอุลา : อับดุลลอฮุ บิน อุษมาน บิน อัฟ
ฟาน เสียชีวิต อายุของท่านในวันนั้น หกปี ท่านคือบุตรของ รุ
กัยยะฮุ เป็นหลานของท่านเราะฮะฎูลุลลอฮุ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮุ
วะสัลลัม

เดือนญมาต์ลอาคิเราะฮ์และเดือนเราะญับ :
หนังสือประวัติศาสตร์ไม่ระบุว่ามึเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น

เดือนชะอฺบาน : เกิดสงคราม บัฏรุ อัล-เมาอิด
และอัล-หุสยฺนุ บิน อะลียฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุม่า ได้ถือกำเนิดใน
เดือนนี้เช่นกัน

หมายเหตุ ยังมีการเห็นต่างเกี่ยวกับวันเวลาที่ชัดเจนที่
เกิดสงครามซาตุ อ์ร-ริกอฮฺ แต่ที่ถูกต้อง คือ มันเกิดก่อนสงคราม
อัล-ค็อนดักและหลังสงครามบะนี อัน-นะฎิรฺ ... พระองค์อัลลอฮฺ
เท่านั้นที่ทรงรู้ดีที่สุด...

มิตรของท่าน

อับดู อัลคิลลาฮฺ อัล-ชะฮะฮะบียฺ

<http://www.saaaid.net/Doat/Althahabi/2.htm>